
sþ. 879. Fyrirspurn [359. mál]
til iðnaðarráðherra um staðarvalsnefnd.

Frá Eggert Haukdal.

1. Hver hefur verið kostnaður við staðarvalsnefnd frá upphafi? Sundurliðun óskast eftir
árum.

2. Hver er kostnaður við hana í ár?
3. Hver hefur verið árangur af störfum hennar?
4. Hefur verið rætt um að leggja nefndina niður í sparnaðarskyni?

Skriflegt svar óskast.


